

Số: ~~737~~/BC-BDT

Thái Nguyên, ngày ~~03~~ tháng ~~12~~ năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS và công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Thực hiện Công văn số 1352/UBND-TT ngày 07/11/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá kết quả công tác phòng chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS, mua bán người và công tác tuyên truyền năm 2018. Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thái Nguyên là tỉnh miền núi, có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (06 huyện, 02 thành phố, 01 thị xã, trong đó có 04 huyện miền núi, 01 huyện vùng cao); 180 xã, phường, thị trấn, trong đó có 124 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi. Diện tích tự nhiên hơn 3.541 km², dân số hơn 1,2 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 27%. Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên sinh sống tập trung chủ yếu ở miền núi, vùng cao trên một địa bàn rộng lớn chiếm 90% diện tích toàn tỉnh, từ huyện: Định Hoá, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương, Đông Hỷ và một số xã, phường, thị trấn của huyện Phú Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công.

Là một tỉnh nằm trong tuyến trung chuyển, buôn bán ma túy (Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng); là nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (đứng thứ 3 sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) đào tạo khoảng 8 vạn học sinh, sinh viên và cũng là nơi tập trung các khu công nghiệp, đặc biệt là Khu công nghiệp Samsung hiện nay đang có khoảng hơn 66.000 lao động đang làm việc. Thái Nguyên còn là tỉnh phong phú về nguồn tài nguyên, khoáng sản, có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản. Đây là những yếu tố rất thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, song đồng thời cũng là môi trường thuận lợi cho tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS nói riêng phát sinh và diễn biến phức tạp. Tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm, các đối tượng cấu kết thành các đường dây liên tỉnh tổ chức mua bán, vận chuyển vào địa bàn và trung chuyển đi các tỉnh khác và đối tượng sử dụng ma túy số lượng lớn ngày càng gia tăng, khó kiểm soát, phát hiện bắt giữ, xử lý. Mặt khác, do số người nghiện ma túy ở ngoài xã hội còn nhiều, lợi nhuận từ buôn bán cao nên dù xử lý nghiêm khắc tội phạm về ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Theo số liệu tính đến ngày 15/10/2018, toàn tỉnh có 5.090 người (vùng dân tộc và miền núi, ước có khoảng hơn 2.500 người) nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó người nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội còn nhiều (chiếm trên

70%). Do vậy, Thái Nguyên không chỉ là địa bàn trung chuyển, mà còn là địa bàn tiêu thụ lượng ma túy lớn.

Về tích lũy số người nhiễm HIV là: 10.101 người; số tử vong so HIV/AIDS là 3.457 người; số còn sống là 6.644 người; có 178/180 xã, phường, thị trấn = 98,89% trên toàn tỉnh có người nhiễm HIV/AIDS (trong đó 122/124 xã vùng DTTS và miền núi có người nhiễm HIV/AIDS). Nguyên nhân lây nhiễm có khoảng trên 60% là do tiêm trích ma túy và lây nhiễm từ từ người nghiện ma túy.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS, mại dâm.

a) Tình hình phòng chống tội phạm và ma túy:

Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Các ngành chức năng đã phối hợp tuyên truyền, xây dựng xã, phường không tệ nạn ma túy, quản lý người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện và điều trị giảm tác hại được quan tâm tại các địa phương; Duy trì phát sóng bản tin an ninh trật tự trên hệ thống Đài Phát thanh - Truyền hình, các cụm loa truyền thanh xóm, thôn bản... thông tin về kết quả đấu tranh tội phạm của lực lượng chức năng và gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Duy trì hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ, tổ, đội phòng, chống tệ nạn xã hội, đội tuyên truyền viên trẻ, mô hình can thiệp tại cộng đồng;

Đưa 467 đối tượng nghiện vào cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện tỉnh để cai bắt buộc. Phát hiện thu giữ 562 vụ, 620 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ gần 45.000 gam hê rô in (trên 128 bánh), trên 5.000 gam ma túy, 2,7 kg thuốc phiện tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. Điển hình, bắt giữ 06 vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ 05 bánh đến 50 bánh Hê rô in. Khởi tố điều tra 531 vụ, 595 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 492 vụ, 553 bị can.

Tiếp tục thực hiện Đề án duy trì điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 08 cơ sở điều trị, 13 điểm cấp phát thuốc là 2.402 người (trong đó số bệnh nhân duy trì liều ổn định là 2.219 người, số đang dò liều là 183 người).

Đa số bệnh nhân thực hiện nghiêm túc các nội quy và hướng dẫn của cán bộ y tế tại cơ sở điều trị; sức khỏe tốt lên, vui vẻ hòa hợp cộng đồng, không ám ảnh và chịu đói ma túy, tập trung làm việc, kinh tế gia đình khá lên.

b) Về phòng chống HIV/AIDS

Trong năm tỉnh đã triển khai các nội dung hoạt động như sau:

- Thông tin - Giáo dục - Truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV
- Can thiệp giảm tác hại: Truyền thông, cung cấp vật dụng can thiệp
- Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Bệnh nhân đang điều trị: 2.402 người; Bệnh nhân điều trị liều duy trì: 2.219 người; Bệnh nhân đang trong giai đoạn dò liều: 183 người

- Hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm khẳng định.
- Điều trị ARV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
- Công tác giám sát trọng điểm, giám sát thường quy.
- Tham gia các nghiên cứu liên quan trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ chuyên môn về HIV/AIDS, Methadone

c) Về công tác phòng, chống mại dâm

Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, massage, karaoke..., qua kiểm tra phát hiện và quyết định xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm quy định về phòng, chống mại dâm. Phát hiện, bắt giữ 13 vụ chứa, môi giới mại dâm, tăng 05 vụ so với năm 2017.

d) Đánh giá chung

* Ưu điểm:

Công tác triển khai, thực hiện phòng, chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS, mại dâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm về ma túy, HIV/AIDS, mại dâm. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; trú trọng vùng DTTS và miền núi, vùng giáp danh với các tỉnh; công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, mại dâm được triển khai thực hiện quyết liệt, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, mại dâm đã gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản, khu dân cư văn hóa đã đạt được kết quả tích cực.

* Tồn tại, hạn chế:

- Mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng mỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu. Công tác tuyên truyền, giáo dục trực tiếp đối với người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS còn hạn chế; việc tư vấn phòng, tránh ma túy, HIV/AIDS; chữa trị và cai nghiện ma túy chưa thực sự có hiệu quả; số người nghiện ma túy được công nhận hoàn lương còn thấp, số tái nghiện còn cao, số người nghiện lây nhiễm HIV/AIDS còn lớn.

- Công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; nguồn ma túy thâm lậu vào địa phương và trung chuyển qua địa bàn đi các tỉnh còn nhiều và chưa được phát hiện kịp thời.

- Công tác xây dựng duy trì số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS còn gặp nhiều khó khăn.

* Nguyên nhân:

- Sự tác động vào mặt trái cơ chế thị trường, địa hình vùng dân tộc và miền núi hiểm trở, khó khăn, kinh tế xã hội còn khó khăn, đồng thời nhiều nơi tập trung khai thác khoáng sản, khu công nghiệp, nhà máy, số công nhân, học sinh,

sinh viên lớn, công tác phối hợp quản lý giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

- Số người nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS ở địa phương còn nhiều, nhu cầu sử dụng ma túy chưa giảm; phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, liều lĩnh, nguy hiểm.

- Biên chế làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở còn quá ít, phải kiêm nhiệm nhiều việc, kinh phí hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

* Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tăng cường ngân sách cho công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; hỗ trợ kinh phí, bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tham gia chương trình phòng chống ma túy/HIV/AIDS.

- Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa các Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện; Cung cấp đầy đủ trang thiết bị y tế, trang thiết bị dạy nghề đáp ứng cho công tác cai nghiện phục hồi và dạy nghề cho người nghiện ma túy, mại dâm sau cai tạo.

2. Tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban Dân tộc về Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-BDT ngày 20/3/2018 tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Ban Dân tộc năm 2018; Kế hoạch số 254/KH-BDT ngày 22/5/2018 tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng năm 2018.

Tuyên truyền để giúp nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, giúp cho cán bộ làm công tác dân tộc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, chủ động, tích cực trong việc triển khai, giám sát và thực hiện chính sách ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng miền.

Kết quả cụ thể:

- Ban Dân tộc đã ký hợp đồng tuyên truyền với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin của UBND tỉnh... tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác dân tộc và chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các hoạt động của Ban Dân tộc. Tính đến tháng 11/2018 Ban Dân tộc đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng 11 phóng sự, gần 30 tin, bài tuyên truyền việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc phát trên chuyên mục "Thái Nguyên với công tác dân tộc", đăng trên Báo Thái Nguyên và Báo Thái Nguyên điện tử; Phối hợp Cổng thông tin điện tử tỉnh và các báo, tạp chí chuyên ngành khác tuyên truyền về kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc. Đã đăng 157 tin bài, trên 140 ảnh và 195 văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử

- Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Tỉnh đoàn và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giai đoạn 2018-2022; Tổ chức sơ kết 01 năm Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và UBMTTQ tỉnh; Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân tộc cho gần 400 học viên là cán bộ, công chức Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên các huyện, thị và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn các xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao được kiến thức, kỹ năng trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc vùng dân tộc và miền núi; Tăng cường các kỹ năng thực thi công vụ, giúp cán bộ, công chức nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn thuộc Chương trình 135, Ban Dân tộc đã tổ chức, phối hợp với UBND các huyện, thị và các đơn vị liên quan tổ chức 25 lớp tập huấn cho hơn 1.800 học viên là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ xã; cán bộ Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ xóm thuộc 87 xã hưởng Chương trình 135. Các học viên được phổ biến kiến thức cơ bản về quản lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để có đủ năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Ban Dân tộc tổ chức 02 Hội nghị cung cấp thông tin cho 140 người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2018. Người có uy tín được trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đang triển khai ở vùng dân tộc và miền núi. Bên cạnh đó, các huyện, thành, thị đều tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín tại địa phương.

*Đánh giá chung

- Ưu điểm:

Công tác tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân được lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo với các hình thức phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, có trọng điểm và gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Nhờ vậy, công tác này đã thu được kết quả tích cực, cổ vũ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn đồng bào các dân tộc sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, biểu dương và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến là người DTTS trên các lĩnh vực, đóng góp không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ công tác tuyên truyền tốt, hầu hết đồng bào dân tộc đã tích cực tham gia các phong trào: xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua, các

cuộc vận động tại địa phương. Do vậy, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc được đảm bảo, các công trình, dự án lớn triển khai trên địa bàn được đồng bào DTTS đồng tình ủng hộ.

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc; giúp đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự cường dân tộc, tạo niềm tin và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương giàu đẹp.

- Hạn chế:

Mặc dù công tác tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được kết quả nhất định nhưng chưa đi vào chiều sâu, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều cán bộ đảng viên chưa nhận thức rõ về công tác dân tộc. Tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Tình hình xuất cảnh đi lao động bất hợp pháp vẫn còn xảy ra. Nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, hiểu biết về các quan điểm, đường lối của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước ở một bộ phận người DTTS còn hạn chế. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật có chiều hướng gia tăng trên địa bàn đồng bào DTTS trong những năm gần đây.

- Đề xuất, kiến nghị:

Để tiếp tục góp phần xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Cần khắc phục những hạn chế, vướng mắc và tập trung nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về phương pháp tuyên truyền; Tăng cường bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm đến công tác tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền ở vùng DTTS; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Năm bắt tư tưởng của nhân dân, từ đó tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

3. Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-Ttg ngày 08/8/2017

Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Đổng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, thành phố Thái Nguyên tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và bình đẳng giới cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho

460 người tham gia là Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

***Đánh giá chung**

- Ưu điểm:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hàng năm từ trước khi Quyết định 1163/QĐ-Ttg ngày 08/8/2017 ban hành với nguồn kinh phí của tỉnh. Thông qua các Hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi công dân trên địa bàn tỉnh; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Khó khăn, hạn chế:

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021. Tuy nhiên, do tỉnh Thái Nguyên và Trung ương đều gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí nên đến nay vẫn chưa có kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Tỉnh Thái Nguyên chỉ bố trí một phần kinh phí thực hiện theo như hàng năm.

- Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm

- Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện phòng, chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS, mại dâm trên địa bàn.

- Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo và thường xuyên của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể các cấp. Phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Đảm bảo tính ổn định nhân sự của hệ thống mạng lưới phòng, chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS các cấp; phối hợp các hoạt động của chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS được lồng ghép với các nội dung hoạt động của các chương trình hoạt động khác; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh và nhân rộng mô hình tự quản ở cơ sở để huy động đồng đảo quần chúng nhân dân tham gia.

- Tiếp tục duy trì và xây dựng mới xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, mại dâm.

- Làm tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

- Đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện ma túy, HIV/AIDS để tránh lây nhiễm và quản lý sau cai.

- Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS ở địa phương.

2. Tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2019.

- Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin của UBND tỉnh... tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác dân tộc và chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân tộc.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn thuộc Chương trình 135 cho cán bộ xóm, xã, người có uy tín trong đồng bào DTTS và người DTTS tiêu biểu thuộc các xóm, xã hưởng Chương trình 135.

- Quản lý, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc.

- Theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động, tôn vinh, biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-Ttg ngày 08/8/2017

- Phối hợp với UBND các huyện, thị và các ngành liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và công tác tuyên truyền năm 2018 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc (báo cáo);
- Vụ Tuyên truyền - UBĐT (báo cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Trang TTĐT Ban;
- Lưu: VT, TTĐB (2).



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thái Nam